

บัณฑิตถิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT

ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน)



พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๒ และได้รับการศึกษาด้านการทหารจากต่างประเทศ ส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้ประสบการณ์และความรู้ลึกซึ้งด้านการทหาร ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

ตลอดเส้นทางการรับราชการ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับมอบหมายตำแหน่งสำคัญในกองทัพบกอากิ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด จนเกษียณอายุราชการแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตที่ได้รับหน้าที่นายกรัฐมนตรี และปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติหลายด้าน ต่อมาจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกลับเป็นองคมนตรี และประธานองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจวบจนปัจจุบัน

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในฐานะประธานองคมนตรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละอย่างแท้จริง ท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญา ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่แน่วแน่ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความมั่นคงและความผาสุกแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมิถนบทบาทสำคัญในการส่งเสริมโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่ออารยธรรมชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งยังประสานงานร่วมกับหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพลเมือง และยังเป็นกำลังสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศชาติในระยะยาวร่วมด้วย

ด้วยความรู้ความสามารถ และคุณงามความดีที่ประจักษ์ชัดในหน้าที่ ที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท การดำรงตนด้วยความมีคุณธรรม อันเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน เป็นแรงบันดาลใจในการดำรงตนด้วยความมีคุณธรรมแก่คนรุ่นหลัง ทั้งยังส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันควรแก่การยกย่องในฐานะผู้มีคุณูปการสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งยังเป็นแบบอย่างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเชี่ยวชาญในการพัฒนาประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าสืบไป